

Tuyên Quang: Quyết liệt triển khai các giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN

21:46 19/09/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 15/9/2023, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị triển khai các giải pháp phát triển người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).



Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, Trưởng phòng Quản lý Thu - Số, thẻ báo cáo khái quát tình hình phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Cụ thể, tính đến hết ngày 14/9/2023, toàn tỉnh 58.889 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 95,35% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; số người tham gia BHYT 733.565 người, đạt 96,66% kế hoạch; số người tham gia BHXH tự nguyện 15.927 người, đạt 70,93% kế hoạch; Tổng số thu trên toàn tỉnh 1.282 tỷ đồng, đạt 65,75% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. ..

Trên cơ sở báo cáo đánh giá các kết quả đạt được cùng các giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN đang được BHXH tỉnh Tuyên Quang quyết liệt triển khai. BHXH tỉnh và BHXH các huyện đã chủ động tham mưu với chính quyền địa phương giao chỉ tiêu phát triển người tham

gia BHXH, BHYT vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các cấp và thường xuyên chỉ đạo công tác phát triển người tham gia...

Qua đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm các cơ quan đơn vị trong việc thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT. Thường xuyên rà soát đơn vị có người lao động chưa tham gia BHXH theo dữ liệu từ cơ quan Thuế xác định đối tượng tiềm năng để phát triển người tham gia BHXH, BHYT, triển khai tới cán bộ thu và các Tổ chức dịch vụ... Về công tác truyền thông, toàn tỉnh đang tích đẩy mạnh tuyên truyền phát triển người tham gia BHXH, BHYT, chú trọng các nội dung liên quan đến nhóm đối tượng quan trọng ở thời điểm hiện nay như BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, BHYT học sinh, sinh viên...

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn một số khó khăn qua rà soát dữ liệu quyết toán Thuế thu nhập cá nhân còn một số đơn vị chưa chủ động trong công tác tham gia BHXH bắt buộc cho người lao động, một số đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN kéo dài ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động, tỷ lệ người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình chưa cao...Nội dung quan tâm trao đổi tại hội nghị về hạn chế trong công tác phối hợp của các Tổ chức dịch vụ thu, trong việc phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình chưa đồng bộ, chỉ tập trung phát triển người tăng mới, chưa coi trọng việc duy trì số người đã và đang tham gia, do vậy hiệu quả chưa cao...

Tại hội nghị, BHXH các huyện chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay sáng tạo về công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT; trong đó các giải pháp về “bám sát” địa bàn, “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, trực tiếp gặp gỡ người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Hiện nay, việc người đang tham gia dừng và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện có xu hướng gia tăng. Do vậy, BHXH các huyện đang tiếp tục thực hiện giải pháp thường xuyên tổ chức chương trình ra quân, tuyên truyền nhóm nhỏ những ngày nghỉ hoặc buổi tối với mục tiêu tuyên truyền, vận động người tham gia tăng mới BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Song song với đó, tiếp tục duy trì vận động tối đa số người đang tham gia đến hạn sẽ tiếp tục tham gia, đồng thời vận động những người đã dừng đóng từ tháng 01/2023 tham gia trở lại.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, trao đổi, thảo luận của các đại biểu dự hội nghị, đồng chí Hà Thị Nhung - Phó Giám đốc phụ trách BHXH tỉnh đã kết luận: Đề nghị toàn thể Cán bộ, viên chức, người lao động BHXH tỉnh và BHXH các huyện cần quyết liệt, tập trung phát triển người tham gia ở các nhóm BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện và BHYT theo kịch bản năm 2023 đã xây dựng và tập trung một số giải pháp cụ thể như sau:

Thứ nhất, tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ và chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT; tham mưu với Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các cấp chỉ đạo triển khai các giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT.

Thứ hai, Phối hợp với các đơn vị Cơ quan Thuế, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Công an, Liên đoàn Lao động trong công tác phát triển người tham gia. Phối hợp tổ chức hội nghị làm việc với các đơn vị sử dụng lao động để tuyên truyền, vận động, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật nhà nước.

Thứ ba, Yêu cầu BHXH các huyện, các phòng nghiệp vụ triển khai, quán triệt đến cán bộ, viên chức, người lao động cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, có giải pháp kịp thời để nâng cao hiệu quả công việc. Tập trung triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT; phân công nhiệm vụ cụ thể cho viên chức, người lao động tập trung đôn đốc thu, giảm nợ, không để phát sinh nợ đọng BHXH, BHYT; thường xuyên rà soát cơ sở dữ liệu người chưa tham gia để xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Thứ tư, tăng cường phối hợp với các hội, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức dịch vụ thu tích cực tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền vận động nhằm góp phần làm thay đổi nhận thức và hành động của người dân, giúp họ chủ động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình để đảm bảo an sinh, ổn định cuộc sống.

Thứ năm, đẩy mạnh việc phối hợp với cơ quan truyền thông (báo, đài) chú trọng tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT tới người dân qua các phương tiện thông tin đại chúng; đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hiện đại, qua đó, giúp người dân, người lao động hiểu rõ quyền, lợi ích của việc tham gia BHXH, BHYT trên cơ sở nhận thức đúng, đầy đủ và sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của

Nhà nước về BHXH, từ đó tạo sự đồng thuận, chủ động tham gia.

Với các giải pháp cụ thể đã được thống nhất tại hội nghị, đề nghị các đơn vị quyết tâm cao để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chỉ tiêu nhiệm vụ được BHXH Việt Nam, UBND tỉnh giao năm 2023.

PV

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/tuyen-quang-quiet-liet-trien-khai-cac-giai-phap-phat-trien-nguoi-tham-gia-bhxh-bhyt-bhtn>